

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์นี้ได้รับทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ความสำเร็จวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ลุล่วงอย่างภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากได้รับความดูแลเอาใจใส่ การให้คำปรึกษา แนะนำ ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข และติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ จากคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ เข็มแสง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และ อาจารย์ ดร.ปิยะธิดา ปัญญา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา คัมภีร์ปรกรณ์ ที่ให้ความเมตตาแนะนำ และเป็นประธานกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ การสอบเค้าโครง ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ดิเรก พรสีมา ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ ดร. กมล ตรีราช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ จนทำให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ได้รับผลการประเมินในระดับดีเยี่ยม

ขอกราบขอบพระคุณ นายสายันต์ สันทัด อดีตผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ รองศาสตราจารย์ ไพรัช พันธุ์ชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รองศาสตราจารย์ รณรุทธ์ บุตรแสนคม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม และผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ที่ให้ความกรุณา เสียสละเวลาอันมีค่าให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการวิจัย

กราบขอบพระคุณ นายสุรพงษ์ ชมนาวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบรปือ (บรปือราษฎร์ผดุง) ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน ให้ใช้พื้นที่ในการปฏิบัติการศึกษาวิจัย และขอกราบขอบพระคุณกลุ่มผู้ร่วมวิจัยทุกท่าน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านบรปือ (บรปือราษฎร์ผดุง) ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการวิจัย และให้ข้อมูลเป็นอย่างดี รวมถึงคุณครูอินทราพร กาญจนดา ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๕ ทานสัมฤทธิ์ จังหวัดนนทบุรี ที่กรุณาให้ความรู้ในการศึกษาดูงาน และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ด้วย

คุณค่าและประโยชน์วิทยานิพนธ์นี้ ขอมอบให้แก่เหล่าคณาจารย์ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา จนทำให้ผลงานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และขอมอบความกตัญญูคุณเวทิตาคุณ แก่บิดา มารดา และผู้มีพระคุณทุกท่าน สำหรับข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นนั้น ผู้วิจัยขอน้อมรับผิดแต่เพียงผู้เดียว และยินดีที่จะรับฟังคำแนะนำจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป

ไชยา วิญญาสุข